

THƯ MỤC VỤ THÁNG 3/2024

Trong Sứ điệp Mùa Chay năm 2024, được công bố ngày 1/2/2024, với tựa đề: **"Thiên Chúa dẫn chúng ta đi qua sa mạc đến tự do"**, Đức Thánh Cha thừa nhận rằng nhân loại ngày nay đã đạt đến "các trình độ phát triển khoa học, kỹ thuật, văn hóa và pháp lý có khả năng bảo đảm phẩm giá cho tất cả mọi người", nhưng có nguy cơ là nếu không xem xét lại lối sống thì chúng ta sẽ nhượng bộ trước "sự nô lệ" của những thực hành hủy hoại hành tinh và nuôi dưỡng bất bình đẳng.

"Lời kêu gọi đến với tự do là một lời kêu gọi đòi hỏi, khẩn khe. Nó không thể được đáp lại chỉ trong một biến cố, nhưng được thực hiện cách trọn vẹn trong hành trình. Giống như Israel trong sa mạc vẫn bám chặt lấy Ai Cập – thực ra, họ thường luyến tiếc quá khứ và lâm bảm chống lại Đức Chúa và chống lại ông Môsê – thì ngày nay dân Chúa cũng mang trong lòng những mối ràng buộc đè nặng tâm hồn mà họ phải chọn từ bỏ. Chúng ta nhận ra điều đó khi chúng ta thiếu hy vọng và lang thang trong cuộc sống như thể đang ở một vùng đất hoang vắng, không có một miền đất hứa để cùng nhau hướng đến. Mùa Chay là thời gian ân sủng, trong đó sa mạc một lần nữa trở thành - như ngôn sứ Ôsê đã loan báo - nơi của tình yêu ban đầu (x. Os 2,16-17). Thiên Chúa giáo dục dân Người để họ thoát khỏi cảnh nô lệ và trải nghiệm quá trình chuyển đổi từ sự chết sang sự sống. Như một chàng rể, Người lại kéo chúng ta đến với Người và thì thầm những lời yêu thương vào trái tim chúng ta." (Trích Sứ Điệp Mùa Chay 2024)

Cuộc xuất hành từ nô lệ đến tự do là một cuộc hành trình đầy thử thách cam go. Khi Chúa gọi ông Môsê từ bụi gai đang cháy và nói với ông, ngay lập tức Người mặc khải Người là Thiên Chúa Đáng nhìn thấy và trên hết là lắng nghe: *"Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai Cập, Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, Ta biết các nỗi đau khổ của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập, và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tuôn chảy sữa và mật"* (Xh 3,7-8).

Chúa cũng đang dẫn đưa Giáo Xứ chúng ta đến vùng Đất Hứa mới, khi chúng ta cùng lắng nghe lời mời gọi của Đức Tổng Giám Mục Paul Etienne "Cộng Tác Trong Tin Mừng" (Partner in The Gospel). Có lẽ tâm hồn chúng ta bây giờ cũng giống như dân Do Thái xưa luyến tiếc quá khứ, sợ đối đầu với tương lai chưa rõ ràng. Trong lòng chúng ta vẫn còn một nỗi nhớ nhưng không thể giải thích được về tình cảnh "tỵ nạn" trước đây đi từ nhà thờ này, sang sườn nhà thờ khác. Chúng ta đang sống trong sự an toàn của những thứ quen thuộc, bây giờ phải ra đi chúng ta sợ tổn hại đến tự do của chúng ta! Tôi muốn chỉ ra cho anh chị em, trong câu chuyện Xuất Hành, một chi tiết không kém quan trọng: chính Thiên Chúa là Đáng nhìn thấy, cảm động và giải thoát; không phải là Israel yêu cầu điều đó. Hãy đặt tương lai Giáo Xứ vào cánh tay quan phòng của Thiên Chúa. Hãy bước vào sa mạc để chịu thử thách và thanh tẩy. Sa mạc là nơi chốn trong đó sự tự do của chúng ta có thể lớn lên thành một quyết định của cá nhân không quay trở lại tình trạng nô lệ. Trong Mùa Chay, chúng ta tìm thấy những tiêu chuẩn phán đoán mới và một cộng đoàn mà chúng ta có thể cùng tiến bước trên con đường chúng ta chưa từng đi.

Hàng năm, theo truyền thống, tháng Ba là tháng dành riêng kính Thánh Giuse. Chúng ta cùng hướng về Thánh cả như là mẫu gương giúp mỗi người sống Mùa Chay cách hữu hiệu theo tinh thần Hiệp hành. Chính đời sống khiêm tốn âm thầm đã giúp ngài biết lắng nghe thánh ý Chúa

qua mọi biến cố của cuộc đời và mau mắn tham gia vào chương trình cứu độ đầy yêu thương của Thiên Chúa. Bởi đó, trong những ngày Chay thánh, chúng ta cũng được mời gọi thoát khỏi thế giới ồn ào, đi vào tĩnh lặng nội tâm để khám phá chính mình và cũng dành thời gian quan tâm, lắng nghe những đau khổ của người chung quanh, cụ thể là những người trong gia đình, khu xóm, giáo xứ của chúng ta.

Vào ngày Thứ Sáu 15/3 sẽ có nhiều linh mục tới giúp giải tội Mùa Chay từ 7:00pm - 9:00pm, xin quý Ông Bà Anh Chị Em cùng nhắc nhở con cháu đến lãnh nhận Bí Tích Giao Hoà với Chúa chuẩn bị bước vào Tuần Thánh cho sốt sắng. Đồng thời Giáo Xứ sẽ có tổ chức 3 ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay từ ngày Thứ Tư 20/3 - Thứ Sáu 22/3 vào lúc 7:00pm - 8:30pm, sẽ do Linh mục Trần Quốc Bảo (Dòng Chúa Cứu Thế) giảng thuyết.

Trong ngày Lễ Trọng Kính **Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Maria** 19/3, vào lúc 7:00pm, xin anh chị em cầu nguyện cho Giáo hội Hoàn vũ, Giáo hội Việt Nam, các Gia trưởng đặc biệt cho Hội Thánh Giuse, nhiều người trong chúng ta và bản thân tôi đã nhận Thánh cả Giuse làm Quan thầy được tràn đầy ơn Chúa.

Kính chúc quý Ông Bà Anh Chị Em luôn được Khoẻ mạnh, Bình an, Hạnh phúc và tràn đầy ơn Chúa, qua lời cầu thay nguyện giúp của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse.

Trong Chúa Giêsu Kitô,

Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD., STL
Chánh xứ